

**Chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ
2016 - 2021**

(Đăng theo đơn vị bầu cử và theo thứ tự a, b, c)

Đơn vị bầu cử số 10 (huyện Diên Khánh)

(Diên Xuân, Diên Đông, Diên Lâm, Diên Sơn, Diên Điền, Diên Thọ, Diên Tân, Diên Phước, Diên Hòa, Diên Bình, Diên Lạc)



**Tập trung giải quyết việc làm cho lao động
nông thôn**

- *Họ và tên: Nguyễn Văn Ghi; sinh ngày 19-7-1964*

- *Quê quán: thôn Phú Khánh Thượng, xã Diên Thạnh, huyện Diên Khánh*

- *Trình độ chuyên môn: Cử nhân khoa học Lịch sử*

- *Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Diên Khánh*

Nếu được cử tri tín nhiệm lựa chọn là đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021, tôi sẽ luôn học hỏi, phấn đấu không ngừng để làm tốt vai trò người đại biểu của nhân dân. Tôi sẽ thường xuyên liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tham gia đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri để tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng và lắng nghe ý kiến, kiến nghị của nhân dân. Từ đó, phản ánh đầy đủ, trung thực và kịp thời đến Tỉnh ủy, HĐND, UBND và các ban, ngành xem xét, giải quyết, đặc biệt là vấn đề đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn để phù hợp với chương trình kinh tế - xã hội của tỉnh và huyện. Trong đó, tăng cường đào tạo nghề trong lĩnh vực dịch vụ để đáp ứng việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp.

Bên cạnh đó, tôi cũng sẽ quan tâm đến các giải pháp nhằm chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp phù hợp, đặc biệt là cơ cấu vật nuôi, cây trồng trong điều kiện biến đổi khí hậu hiện nay. Qua đó, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho bà con. Ngoài ra, tôi sẽ tìm giải pháp giải quyết những khó khăn về

nước sinh hoạt cho người dân ở vùng cao; quan tâm đến chế độ chính sách cho người có công với cách mạng, hộ nghèo, cận nghèo...

Nỗ lực phổ biến khoa học công nghệ cho người dân làm nông nghiệp

- *Họ và tên: Lê Trung Hưng; sinh ngày 15-12-1971*

- *Quê quán: phường Phước Tân, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa*

- *Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế Ngoại thương*

- *Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Chủ tịch Thường trực, kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp các hội Khoa học kỹ thuật Khánh Hòa*



Nếu được cử tri tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ cố gắng phấn đấu thực hiện tốt chương trình hành động với các nội dung sau:

Thứ nhất, thực hiện tốt chức năng của người đại biểu HĐND, bàn bạc và quyết định đúng đắn những vấn đề quan trọng của tỉnh để góp phần phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững; củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng chính quyền ngày càng hiệu quả, giữ vững ổn định chính trị; không ngừng cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, vun đắp và củng cố lòng tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.

Thứ hai, tôi sẽ tiếp tục nỗ lực tập hợp và tạo điều kiện để phát huy mạnh mẽ sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ tỉnh nhà; đẩy mạnh thực hiện hoạt động tư vấn, phản biện, giám định xã hội để có những đóng góp khách quan, trung thực và tích cực vào việc quy hoạch và thực hiện các chương trình, dự án trọng điểm phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thứ ba, sẽ cố gắng phát huy vai trò, chức năng và nhiệm vụ của Liên hiệp các hội Khoa học kỹ thuật tỉnh; tăng cường các hoạt động phổ biến khoa học và công nghệ cho người dân, đặc biệt ở vùng nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa về kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nâng cao giá trị sản phẩm, nhất là sản phẩm

nông nghiệp; chăm sóc sức khỏe, bảo vệ tài nguyên và môi trường và góp phần nâng cao dân trí.

Thứ tư, giám sát việc tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; thường xuyên gần gũi, gắn bó với nhân dân nơi cư trú để phản ánh kịp thời kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của người dân; thực hiện tốt chức năng tư vấn, phản biện xã hội...



Kiến nghị, giám sát để phát triển mạng lưới y tế thôn, bản

- *Họ và tên: Nguyễn Thị Mỹ Lệ; sinh ngày 8-7-1967*

- *Quê quán: xã Phổ Thuận, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi*

- *Trình độ chuyên môn: Nữ hộ sinh trung cấp*

- *Chức vụ, nghề nghiệp: Trưởng phòng Điều dưỡng Trung tâm Y tế huyện Diên Khánh*

Nếu được trúng cử là đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ làm tốt các nội dung sau:

Thứ nhất, tôi sẽ liên hệ chặt chẽ và chịu sự giám sát của cử tri, thu thập, phản ánh trung thực, trả lời đầy đủ ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri. Tham gia với thường trực và các ban của HĐND giám sát, chất vấn việc thực thi pháp luật, các hoạt động của cơ quan nhà nước, các tổ chức kinh tế, xã hội, phổ biến các kết quả kỳ họp, nghị quyết của HĐND, vận động và cùng với nhân dân thực hiện tốt các nghị quyết đó.

Thứ hai, tôi đặc biệt quan tâm công tác phòng, chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu, nhất là người cao tuổi và phụ nữ, trẻ em; tạo mọi điều kiện tốt nhất cho nhân dân được tiếp cận các dịch vụ y tế; cải cách thủ tục hành chính trong khám, chữa bệnh, rút ngắn thời gian chờ đợi khám, chữa bệnh của người dân; kiến nghị, đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền bổ sung thêm mạng lưới y tế thôn, bản, ấp ở xã, phường, thị trấn. Tăng cường đào tạo phát triển nguồn nhân lực y tế cơ sở vững chuyên môn nghiệp vụ.

Thứ ba, đề xuất, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền quan tâm đến vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, tăng cường kiểm tra, xét nghiệm mẫu thực phẩm; kiến nghị vấn đề bảo hiểm y tế toàn dân để các cấp chính quyền, bảo hiểm xã hội quan tâm hơn nữa, tạo điều kiện để người dân vui vẻ tự nguyện tham gia bảo hiểm y tế.

Thứ tư, đề xuất, kiến nghị xây dựng đường giao thông nông thôn đến từng hộ dân; đề nghị các cơ quan chức năng xây dựng nhà máy xử lý rác tập trung hợp vệ sinh, hướng dẫn nhân dân phân loại rác thải đúng quy định...

Thực hiện tốt các hoạt động hỗ trợ phụ nữ làm kinh tế

- *Họ và tên: Phạm Thúy Quỳnh; sinh ngày 23-4-1975*

- *Quê quán: xã Vĩnh Hiệp, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa*

- *Trình độ chuyên môn: Cử nhân Ngoại ngữ*

- *Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa*

Nếu được cử tri tin tưởng tín nhiệm, lựa chọn bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021, tôi xác định trách nhiệm vào một số nội dung trọng tâm sau đây:



Thứ nhất, tích cực, chủ động phát huy vai trò, trách nhiệm của người đại biểu nhân dân, nhất là trong quá trình xây dựng, ban hành các chủ trương, chính sách như: an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, môi trường và biến đổi khí hậu, an toàn vệ sinh thực phẩm... nhằm góp phần phục vụ tốt yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của nhân dân. Tham dự đầy đủ các buổi tiếp xúc cử tri, các hoạt động giám sát của HĐND. Bên cạnh đó, chủ động phối hợp với các ban, ngành có liên quan kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các chính sách an sinh xã hội, nhất là công tác giảm nghèo, đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, trong đó có lao động nữ...

Thứ hai, với nhiệm vụ là Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, tôi sẽ tiếp tục tập trung vào các hoạt động như: hỗ trợ vốn, đề xuất những chính sách,

chương trình hỗ trợ thúc đẩy sản xuất để tạo việc làm; phối hợp các ngành chức năng tổ chức các lớp cung cấp kiến thức khoa học - kỹ thuật về cây trồng, vật nuôi nhằm hỗ trợ phụ nữ có thêm điều kiện làm kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần cùng với địa phương giảm hộ nghèo. Triển khai thực hiện các hoạt động thiết thực để tham gia đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, xây dựng gia đình hạnh phúc... Thực hiện tốt công tác hậu phương quân đội, quan tâm chăm lo đến phụ nữ và trẻ em yếu thế...



Chú trọng đào tạo nguồn lao động trẻ có tay nghề

- *Họ và tên: Nguyễn Trọng Trung; sinh ngày 20-12-1978*

- *Quê quán: xã Diên Bình, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa*

- *Trình độ chuyên môn: Đại học Kế toán*

- *Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Khánh Hòa*

Nếu được cử tri tín nhiệm, bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021, tôi sẽ đem hết khả năng, trí tuệ để thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, thực hiện tốt chiến lược giải quyết việc làm cho thanh niên, trong đó tập trung giải quyết 2 vấn đề là đào tạo nghề và sử dụng lao động. Thông qua chương trình phối hợp của các tổ chức đoàn thể với Ngân hàng Chính sách xã hội đẩy mạnh các nguồn vốn để phát triển kinh tế hộ gia đình, giải quyết việc làm cho người lao động.

Thứ hai, tăng cường giám sát và chất vấn việc thực thi chính sách, pháp luật của các ban, ngành chức năng. Bản thân tôi sẽ cùng các tổ chức đoàn thể, các ban, ngành tổ chức các hoạt động như: xóa đói giảm nghèo; chăm sóc gia đình chính sách; thấp sáng đường quê, tham gia xây dựng nông thôn mới; chăm lo bảo vệ sức khỏe nhân dân; bảo vệ môi trường; phòng, chống tệ nạn xã hội; quan tâm chăm lo công tác phát triển giáo dục.

Thứ ba, với vai trò là Trưởng ban Vì sự tiến bộ của nữ thanh niên, tôi đặc biệt quan tâm đến các hoạt động bảo vệ những quyền lợi chính đáng của phụ nữ, chỉ đạo các cơ sở đoàn đẩy mạnh tuyên truyền trong nhân dân về phòng, chống bạo hành trong gia đình, cùng nhau xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.

Thứ tư, tôi sẽ thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe và tiếp thu mọi ý kiến của cử tri, tổng hợp, phản ánh trung thực nguyện vọng chính đáng của cử tri với cơ quan có thẩm quyền.

Theo baokhanhhoa.com.vn